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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
ครั้งที่ 8/2565 

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.   
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

และออนไลน์ระบบ ZOOM 
------------------------------ 

ผู้มาประชุม (Onsite) 
1. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ที่ปรึกษา 
2. ดร.ชุมพล                       พรประภา ประธานกรรมการ 
3. นายวิรัช  โหตระไวศยะ กรรมการ 
4. ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด กรรมการ 
5. ดร.จีรศักดิ์ หมุนข า กรรมการ 
6. นายสาโรจน์ อนันตอวยพร กรรมการ 
7. ผศ.อิทธิพล โพธิพันธุ์ กรรมการ 
8. ผศ.ณัฐ  แก้วสกุล กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม (Onsite) 
1. รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ มทร.ธัญบุรี 
2. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์  ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
3. ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. นางสาววารุณี มีมุ่งบุญ หัวหน้าฝุายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

  กองพัฒนานักศึกษา 
5. นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช หัวหน้าฝุายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

  กองพัฒนานักศึกษา 
6. นางสาวจารุพรรณ    เอ่ียมวิจารณ์ แทนหัวหน้าฝุายสวัสดิการนักศึกษา 

  กองพัฒนานักศึกษา 
7. นายเทียมเมฆ ไชยคง กองพัฒนานักศึกษา 
8. นางสาวเบญจวรรณ   พลอุทัย กองพัฒนานักศึกษา 
9. นางสาวศศิชา เครือกนก กองพัฒนานักศึกษา 
10. พล.ต.ต.ชุมพล ชาญชนะโยธิน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี 
11. พ.ต.อ.สุวิทย์ นันทกอบกุล ผกก.ฝอ.5บก.อก.ภ.1 
12. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์ ผกก.สภ.คลองห้า 
13. พล.ต.ท.เศรษฐหาญ เศรษฐภากรณ์ รอง ผกก.สส.สภ.บางศรีเมือง 
14. พ.ต.ท.อัครภัส จายะวานิช รอง ผกก.ป.สภ.คลองห้า  
15. ร.ต.อ.หญิง จัฟนี่ ธนิษฐา  ขจีจิตร รท.สว.ธร.สภ.คลองห้า 
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16. ร.ต.อ.รุจจิโรจน ์ กิติกนกกาญจน์ นว.(สบ1) ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี 
17. ส.ต.อ.เด่นคุณ แจ้งวิจารณ์ ผบ.หมู่ (ผช.พงส.)สภ.บางศรีเมือง 
18. นางสาวรฉัตร โรจนพิชยกุล ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19. นายสหรัฐ ชนะชัย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้มาประชุม (Online) 
1. นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการ 
2. ดร.วิชา  จุ้ยชุม กรรมการ 
3.   ผศ.ดร.นาถรพี   ตันโช กรรมการ 
4. ศ.ดร.สมพร ธุรี กรรมการ 
5. ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล กรรมการ 
6. ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร กรรมการ 
7.  ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ กรรมการ 
8. ผศ.นที  ศรีสวัสดิ์ แทน          รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย ์
9. ผศ.ดร.ระพี กาญจนะ แทน         ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง  
10. นายนิรุตติ นิลแก้ว แทน          นายวิลาศ           เฉลยสัตย ์

 

ผู้เข้าร่วมประชุม (Online)  
1. ผศ.ดร.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี 
2. ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ผศ.ไพศาล สุขเกษม รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 

  คณะศิลปศาสตร์ 
4. ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
5. ผศ.กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6. ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จ าเริญกุล รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
8. รศ.วสันต์ กันอ่ า รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 

  คณะบริหารธุรกิจ 
9. ผศ.ดร.จิรศักดิ ์ ปรีชาวีรกุล รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 

  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
10.  ผศ.ดร.ณัฐชรัฐ แพกุล รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
11. รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล รองคณบดีฝุายวิชาการ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ 
12. นายนิธิพันธ์ บุญเพ่ิม รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 

  คณะการแพทย์บูรณาการ  
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13. ผศ.ดร.ศรินญา สังขสัญญา รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 
                                                                 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

14. ผศ.อิศราภรณ์ เทียมศร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15. นางยุพา มาระสุตร์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
16. นางประจวบ ถวายทาน หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 

  กองพัฒนานักศึกษา 
17. นางสาวฐิติรัตน์ เริ่มสอน หัวหน้าฝุายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  กองพัฒนานักศึกษา 
18. นางน้ าอิง มาลัย  หัวหน้าฝุายสุขภาพและอนามัย 

  กองพัฒนานักศึกษา 
19. นางสาวภริดา สนธ์หอม กองพัฒนานักศึกษา 
20. นางสาวณัฐนันท์ คงเพ็ชร์ศักดิ์ กองพัฒนานักศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุม) 
1. ดร.พยุง  ศักดาสาวิตร รองประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กรรมการ 
3.   รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการ 
4.   นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช กรรมการ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                              - ปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ เข้ามามีอิทธิพลกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ มากมาย 
ดังนั้น งานด้านการพัฒนานักศึกษา จึงจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการพัฒนาให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ที่มีอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา และเท่าทันข่าวสารต่างๆ ที่มาทางออนไลน์ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                                        
  - แจ้งจ านวนผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
ครั้งที่ 8/2565 จ าแนก ดังนี้ 
 1)  คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล จ านวน 8 ราย  
ทางออนไลน์ จ านวน 10 ราย และลาประชุม จ านวน 4 ราย 
     2)  ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล จ านวน 6 ราย ประกอบด้วย  
ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/เจ้าหน้าที่ต ารวจ และทางออนไลน ์จ านวน 22 ราย ประกอบด้วย
รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา/ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย/ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ,หวัหนา้ฝุายทุกฝุาย กองพัฒนานักศึกษา/
ผู้แทนผู้น านักศึกษา 
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3) ผู้น าเสนอข้อมูลฯ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล จ านวน 5 ราย ประกอบด้วย  
รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์/ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์/ศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/กองพัฒนานักศึกษา และทางออนไลน์ จ านวน 1 ราย คือ ผศ.ดร.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 7/2565    
                      เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565  

 จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันพุธ 
ที่ 7 กันยายน 2565 นั้น ฝุายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งให้คณะกรรมการพิจารณา  
ซึ่งมีประเด็นส าคัญในการประชุม ดังนี้ 
วาระท่ี เรื่อง มติ การด าเนินการ 

3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 รายงานการด าเนินกิจการ/ประกอบอาชีพของศิษย์เก่าที่
ประสบผลส าเร็จ และศิษย์ปัจจุบันที่หารายไดพิเศษระหว่างเรียน 
     3.1.1 ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (นายคณากร  
คงประทีป) ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร แบรนด์ “KUNYO” 
และเป็นผู้บรรยาย TikTok ในรูปแบบธุรกิจ  
     3.1.2 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (นางสาวภัทรพร เอ่ียมระหงษ์) 
ชว่ยด าเนินธุรกิจของทางบ้าน ซ่ึงเป็นสินค้าน าเข้าจากประเทศจีน 
ได้แก่ เมล็ดทานตะวัน เมล็ดแตงโมและถ่ัวอบ ฯลฯ  

 
รับทราบ 
 

 
- ควรเสนอชื่อศิษย์เก่า 
ให้ได้รับรางวัลผู้ท า
คุณประโยชน์ให้แก่ 
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการ
ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่
ศิษย์เก่า 
 

4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
4.1 รายงานผลการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา แบ่งออกเป็นการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลด้วย IC3 การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และ
การสอบเทียบมาตรฐานวิชาชีพด้านดิจิทัลร่วมกับสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (TPQI) 

 
รับทราบ 

 
- ควรน านักศึกษาที่ได้รับ
รางวัล Gen Z Top 100 
มาขยายผลต่อไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ 
-ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอน
สอบเทียบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 4.2 รายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการ “ประกวดผลงาน 
RMUTT Young Startup Fund 2022” ด าเนินการร่วมกัน
ระหว่างกองพัฒนานักศึกษาและหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ แบ่งเป็น 
3 กิจกรรม คือ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ 
การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่การเป็นยุวสตาร์ทอัพ 

รับทราบ - มอบกองพัฒนานักศึกษา
ประสานคณะกรรมการ
จัดตั้งกองทุน Start up 
เพ่ือน าข้อมูลการจัดตั้ง
กองทุน รายงานให้ที่
ประชุมทราบ 
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วาระท่ี เรื่อง มติ การด าเนินการ 

 
 
 
 
 

4.3 รายงานการเข้าร่วมโครงการ “เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา” 
ประจ าปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 
ภายในงานมีกิจกรรมการรับสมัครสมาชิกชมรมในสังกัดองค์การ

นักศึกษา 

รับทราบ -มอบกองพัฒนานักศึกษา 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมชมรม
ที่สร้างรายได้ให้แก่นักศึกษา 

และควรน าแต่ละชมรม 
เข้ามารายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมให้ที่ประชุมทราบ 

5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 การคัดเลือกธนาคารฝากเงินบัญชี “เงินสะสมเพ่ือกิจกรรม
นักศึกษา” โดยคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบและ
อนุมัติให้น าเงินฝากไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ระยะเวลา 12 เดือน 

เห็นชอบ -มอบกองพัฒนานักศึกษา
ด าเนินการตามมติที่ประชุม 

6 เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 แจ้งก าหนดการการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
นักศึกษา ครั้งที่ 8/2565 ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
และออนไลน์ระบบ ZOOM 

 
รับทราบ 

 
-มอบฝุายเลขานุการฯ 
แจ้งก าหนดการประชุม 
ให้คณะกรรมการทราบ 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565  
มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การรายงานการด าเนินกจิการ/ประกอบอาชีพของศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จ  
         นางสาวรฉัตร โรจนพิชยกุล ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาสถิติประยุกต์ และระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ (เดิม) สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ปัจจุบันคือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียน ซึ่งระหว่างเรียนนั้น  
หารายได้พิเศษระหว่างเรียนไปด้วย โดยเริ่มจากการขายของตามตลาดนัดและผ่านทาง Facebook และได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมสโมสรนักศึกษา กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมจิตอาสา ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างอาจารย์ รุ่นพ่ี เพ่ือนๆ ต่างคณะ ที่คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ 
ในเรื่องการท าธุรกิจ ความรู้ด้านการท าบัญชี การเสียภาษี การบริการ ฯลฯ รวมทั้งการไม่ปล่อยโอกาสที่ดีให้หลุดมือไป  
จากประสบการณ์ที่ได้รับนั้น ส่งผลท าให้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ  ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจ  
รวม 5 บริษัท คือ 

1) บริษัท M Creative.,Ltd รับผลิตสินค้าที่ระลึกต่างๆ และน าเข้า-ส่งออก 
2) บริษัท Rachad Thailand.,Ltd ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย 
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3) บริษัท Akanan management.,Ltd รับจัดงานอีเวนท์ทุกประเภท 
4) บริษัท ชาร์แมช คอสเมด จ ากัด รับผลิตอาหารเสริมสกินแคร์ 
5) บริษัท ซีเอ็มเอ็มโฮม ขายวัสดุก่อสร้าง 

           นอกจากนี้ ยังจัดโครงการเพ่ือสังคม  เป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับสังคม อาทิเช่น 
การน าสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ห่างไกล ฯลฯ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
- ควรมีการจัดกิจกรรมชมรมที่เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่นักศึกษา และผลักดันให้

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชมรมต่างๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะชมรมงานอดิเรกที่มีรายได้ 
- ควรจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพ่ือให้ทราบข้อมูลของศิษย์เก่าแต่ละรายว่าประสบความส าเร็จ 

ในการประกอบอาชีพใดบ้าง ซึ่งจะสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และขยายผลต่อได้ 
- ควรส ารวจข้อมูลของศิษย์เก่าที่มีปัญหาในการประกอบธุรกิจและข้อมูลความต้องการ 

ที่อยากให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในด้านใดบ้าง เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และหา
แนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป 

- ควรส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจจากผู้ที่มีความช านาญในด้านต่างๆ  เช่น การท าบัญชี 
การเสียภาษี เป็นต้น  

- ขอให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริมทักษะการพูดในที่สาธารณะให้แก่นักศึกษา 
เช่น กิจกรรมการโต้วาที 

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1  การใหข้้อมูลโครงการ Cyber Team Heroes 
                            รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รายงานข้อมูลโครงการ Cyber Team Heroes 

ให้ที่ประชุมทราบว่าตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ, พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ 

กิตติภัสร์ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.กิตติรัตน์ พันธ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  

เรื่องการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บังคับบัญชา ต ารวจภูธรภาค 1  

ได้ริเริ่มจัดท าโครงการ Cyber Team Heroes โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

 1. สร้างเครือข่าย นักศึกษา เยาวชนคน รุ่นใหม่ เป็นอาสาสมัครปูองกันปราบปราม
อาชญากรรมออนไลน์ 
 2. สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์การปูองกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ 
 3. สร้างช่องทางการสื่อสาร รูปแบบอาชญากรรมออนไลน์ และอาชญากรรมอ่ืนๆ 
                             โดยโครงการ Cyber Team Heroes จะได้สร้างความร่วมมือกับสถานศึกษา มหาวิทยาลัย 
จัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 
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    1) การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์
กับสถานศึกษามหาวิทยาลัย 
     2) พิธีเปิดเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ 
     3) สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรม
ออนไลน์ในสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย (on site) 
  4) สร้างหลักสูตรการเรียนการสอน และการสอบ (online) 
  5) โดยผู้ที่ผ่านการสอบจะได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งตามโครงการจะสอดคล้องกับ
หลักเกณฑท์ี่นักศึกษาจะใช้กู้ยืมเงิน กยศ. ได้ 
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับตัวแทนต ารวจภูธรภาค 1 
จัดกิจกรรมพูดคุยให้ความรู้และรับฟังข้อมูลตามโครงการ Cyber Team Heroes กับตัวแทนประธานสโมสรนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 150 คน อนึ่งตามโครงการจะสามารถริเริ่มขยายเครือข่าย 
ผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง  
 และในวาระการประชุมนี้ ได้เชิญ พล.ต.ต.ชุมพล ชาญชนะโยธิน  ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี
พ.ต.ท.เศรษฐหาญ เศรษฐภากรณ์ รอง ผกก.สส.สภ.บางศรีเมือง พร้อมคณะ น าเสนอข้อมูลโครงการ Cyber Team 
Heroes ต่อที่ประชุม ทั้งนี้ ได้เล็งเห็นว่ากลุ่มนักศึกษา กลุ่มเยาวชน เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับสื่อออนไลน์เป็นอย่างมาก 
จึงขอความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยเพ่ือขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยให้นักศึกษาเข้าร่วม
เป็นอาสาสมัครปูองกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อไปยังพ่อแม่ พ่ีน้อง 
ลูกหลาน เพ่ือนๆ และคนใกล้ชิด อย่าได้หลงเชื่อกลโกงของมิจฉาชีพที่เข้ามาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจจะท าให้
สูญเสียทรัพย์สินได้ เช่น การถูกหลอกให้โอนเงิน เป็นต้น แต่หากปูองกันแล้วยังตกเป็นเหยื่ออีก ก็จะเป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะคอยช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านของการด าเนินการทางคดี ต่อไป 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 -  ควรมีการขยายโครงการไปยังกลุ่มของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย
ภาครัฐ/ภาคเอกชน ทั่วประเทศด้วย 

 -  ควรมี Plat form ที่เข้าถึงข้อมูลของส านักงานต ารวจ เช่น ข้อมูลของคนร้าย ข้อมูลคดีต่างๆ  
ที่เปิดเผยได้ ท าให้สามารถสืบค้นข้อมูล วิธีการ กลโกงรูปแบบต่างๆ เพ่ือจะได้รู้วิธีปูองกันและรู้เท่าทันกลโกง 
และลดความเสี่ยงในการถูกหลอกลงได้ 

 -  ขอให้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้เข้ามาร่วมในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และควร
ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย ซึ่งอาจท าในรูปแบบของ TikTok เพ่ือเข้าใจง่ายและ
ตรงกับกลุ่มเปูาหมาย  

 มติที่ประชุม รับทราบ  และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนโครงการ Cyber Team Heroes  
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  4.2 การให้ข้อมูลความก้าวหน้าของการจัดตั้งกองทุน Startup 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมทราบว่า 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดตั้งบริษัทนิติบุคคล  
เพ่ือส่งเสริมและรองรับงาน Startup รวมถึงการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ 
ให้เป็นรูปธรรม จึงได้จัดตั้งบริษัทนิติบุคคล เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ชื่อว่า  
บริษัท อาร์เอ็มยูทีที โค-อินโนเวท จ ากัด  โดยใช้ส านักงานบริเวณทางเข้า (ประตู 1) เป็นสถานที่ด าเนินงาน  
ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท คือ 
   1. Co-Funding & Investing in RMUTT Start-Up , Entrepreneurs 
   2. Utilize High Value Product 
   3. Design Center & Content Factory & Production House Software House 
   4. Project Management & Consultant 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพราะวิสาหกิจ ให้ข้อมูล
ต่อที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า จากการด าเนินโครงการประกวด RMUTT Startup – Prototype Pitching 2022 
มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด 74 คน อาจารย์ประจ าทีม 16 คน จาก 9 คณะ จ านวนทีมที่เข้าร่วมส่งผลงาน
เข้าประกวด Prototype Pitching ทั้งหมด 20 ทีม ทั้งนี้ ทีมท่ีผ่านการคัดเลือก จ านวน 5 ทีม รายละเอียดดังนี้ 

ชื่อผลงาน ชื่อทีม ชื่อ อ.ประจ าทีม คณะ 

1. Pet Body Bad Anime gear ผศ.ดร.ปิยนุช จริงจิตร วิศวกรรมศาสตร ์

2. Zero waste plastic arch PST ดร.จริาวรรณ ศิริวานิชกุล สถาปัตยกรรมศาสตร ์

3. Todlong Tour Game Sim - life อ.ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร ศิลปศาสตร ์

4. ดอกไม้กินได้จากพลาสม่าเย็น เสน่ห์ดอกไม ้ ผศ.ดร.อารณี โชติโก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

5. กระเป๋า MORADOK MORADOK (มรดก) ดร.นารรีัตน์ จริยะปญัญา เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

และยังมีอีก 1 ทีม ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากทุนภายนอกมหาวิทยาลัย คือ  

ชื่อผลงาน ชื่อทีม ชื่อ อ.ประจ าทีม คณะ 

1. Unijob Sentiga ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินการให้แต่ละทีมได้จัดท าโครงสร้างของบริษัท เพ่ือน าเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิและบริษัทที่จะเข้ามาร่วมลงทุน และขณะนี้มีนักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุนบ้างแล้ว นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย
ยังให้งบประมาณในการ Pitching ทีมละ 1 ล้านบาท และยังได้รับงบประมาณจาก อว.อีก ทีมละ 5 แสนบาท 
และเม่ือจัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะน าบริษัทท่ีได้จัดตั้งนั้นเข้าร่วมทุนกับบริษัทของมหาวิทยาลัย ต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - มหาวิทยาลัยควรศึกษาวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลจากที่อ่ืนๆ ด้วย เพ่ือจะได้

ก าหนดวัตถุประสงค์ทีค่รอบคลุมกับการด าเนินงาน 
 - ขอให้ฝุายกฎหมายศึกษาข้อมูลด้วยว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ฯลฯ สามารถเข้าถือหุ้น

กับบริษัทได้หรือไม่  
 - บริษัทที่จัดตั้งโดยนักศึกษา ควรมีโครงสร้างบริษัทที่ก าหนดทิศทาง แผนงานการด าเนินงาน 

ที่ชัดเจน และควรมีทีม Coaching ที่คอยให้การสนับสนุน ให้ค าปรึกษา แก่นักศึกษาในการท าธุรกิจ 
 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

  4.3 การให้ข้อมูลการจัดท า Platform Unijob การสมัครงาน 
       ในวาระการประชุมนี้ นายสหรัฐ ชนะชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการวิเคราะห์และ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมถึงการจัดท า Platform Unijob 
การสมัครงาน โดยเริ่มต้นจากการที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประกวดผลงาน RMUTT Young Startup Fund 2022 ขึ้น 
จึงได้ชักชวนเพ่ือนๆ ร่วมกันท าแพลตฟอร์มหางานส าหรับนักศึกษาส่งเข้าประกวด ซึ่งความคิดที่ส่งผลงานเข้า
ประกวดได้จากการที่มองเห็นว่าแพลตฟอร์มหางานพาร์ทไทม์ในปัจจุบันยังไม่ตอบสนองอิสระในการท างานของ
นักศึกษา และมีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาและงานส่วนมากจะไปอยู่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ดังนั้น จึงอยากท าให้
นักศึกษามีรายได้จากการท างานโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งดีกว่าที่จะต้องเดินทางไปท างานที่ระยะทางค่อนข้างไกล 
โดยแพลตฟอร์มที่จัดท าขึ้นสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา ทั้งประสบการณ์ ความประพฤติ และตัวตน 
ว่าเหมาะสมในงานนั้นหรือไม่ และคัดเลือกคนท างานที่เหมาะสมเข้ามาท างานให้กับลูกค้าหรือนายจ้างเพ่ือให้เกิด
ความประทับใจ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่อยู่ในระบบของมหาวิทยาลัยเพ่ือน าเข้า
ข้อมูลมายังแพลตฟอร์ม และสิ่งที่จะเกิดข้ึนจากการจัดท าแพลตฟอร์มการรับสมัครงานส าหรับนักศึกษา คือ 
  1) นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์ท างานจากการสะสมประสบการณ์การท างานได้ 
  2) มีระบบเก็บข้อมูลการท างานต่างๆ เพ่ือเป็น PORTFOLIO ให้กับนักศึกษา 
  3) มีระบบการตรวจสอบและคัดกรองว่านักศึกษาผู้นี้เหมาะสมที่จะท างานนี้จริงๆ เพ่ือความ
เชื่อมั่นในการใช้บริการ 
  4) จะเกิดนวัตกรรมที่เกิดจากนักศึกษาที่สามารถน าไปท าในเชิงพาณิชย์ได้จริงและสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
  5) อนาคตมหาวิทยาลัยจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมการจัดหานักศึกษาเข้ามาท างานต่างๆ จากทั้ง
ภายในและภายนอก 
  6) จะเกิดการจ้างงานจากผู้ประกอบการภายนอกเข้ามาและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - แพลตฟอร์มที่จัดท าข้ึนควรให้เจ้าของข้อมูลสามารถอัพเดตข้อมูลส่วนตัวได้ 
 - ขอให้น าผลการด าเนินงาน มารายงานให้ที่ประชุมรับทราบด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ  
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  4.4 การรายงานข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายในพื้นที่ประสบ
อุทกภัยและมาตรการให้ความช่วยเหลือ 
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ  แก้วสกุล ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา รายงานให้ที่ประชุม
ทราบว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ต่างๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงมีแนวทางและนโยบาย
ด้านสวัสดิการนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยา นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายในพ้ืนที่
ประสบอุทกภัย ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยได้จัดที่พักในมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว โดยขอให้ฝุายพัฒนานักศึกษา
ของทุกคณะประชาสัมพันธ์หากนักศึกษามีความเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัยและมีความยากล าบากในการเดินทางมาเรียน
ที่มหาวิทยาลัย 

2. กองพัฒนานักศึกษาได้ท าการส ารวจข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว  

มีนักศึกษายื่นขอรับความช่วยเหลือ จ านวน 243 คน รายละเอียดดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ส่งข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายในพ้ืนที่
อุทกภัย ให้คณะต่างๆ ด าเนินการสัมภาษณ์ และพิจารณาระดับความเสียหายที่ส่งผลกระทบแก่ครอบครัวของ
นักศึกษาที่ประสบอุทกภัย เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจ านวนเงินที่จะให้การช่วยเหลือ และขอ
อนุมัติเงินกิจกรรมนักศึกษาในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ต่อไป 

 
 
 

คณะ รวม

1.วศิวกรรมศาสตร์ 70
2.บรหิารธุรกิจ 54
3.ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 30
4.ศิลปศาสตร์ 20
5.เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 18
6.วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 15
7.เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 12
8.ศิลปกรรมศาสตร์ 7
9.เทคโนโลยกีารเกษตร 6
10.การแพทยบู์รณาการ 5
11.สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3
12.พยาบาลศาสตร์ 3

รวม 243

สรปุการส ารวจข้อมูลนักศึกษาทีไ่ด้รบัผลกระทบและได้รบัความเสียหายในพ้ืนทีป่ระสบอุทกภัย ปีการศึกษา 2565

ข้อมลู ณ 7 ตุลาคม 2565
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ควรศึกษาข้อมูลการใช้เงินกิจกรรมนักศึกษา โดยให้หารือไปยังกองกฎหมายและกองคลัง  

ถึงระเบียบในการเบิกจ่ายเงิน 

 มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบกองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

  4.5 การรายงานข้อมูลโครงการขับเคลื่อนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีสู่การปฏิบัติ 
      จากการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
สู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 8-10 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอิมพิเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท  จังหวัดเพชรบูรณ์  
ซึ่งได้แบ่งการท ากิจกรรมออกเป็น 5 ฐาน  และในฐานที่ 5 ทิศทางการพัฒนานักศึกษาและ Campus Life RMUTT  
โดยมีรองอธิการบดี (นายวิรัช โหตระไวศยะ) เป็นประธานประจ าฐาน และผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ณัฐ แก้วสกุล) 
เป็นเลขานุการประจ าฐาน และมีคณบดี รองคณบดี และผู้บริหารของคณะ ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น ซึ่งสรุป
ประเด็นการขับเคลื่อนที่ส าคัญในการพัฒนานักศึกษา ดังนี้  
 

หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ 
1. การจัดสภาพแวดล้อม 
1.1 สภาพแวดล้อมเชิงวิชาการ 

 Fab lab                                 
 Co-working Space                    
 Learning Space                        
 Exhibition Hall           

1.2 สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ 
 พ้ืนที่จัดกิจกรรม/พ้ืนที่วัฒนธรรม     
 ปรับภูมิทัศน์                            
 สถานการกีฬา                        
 Relax Zone / Sleep Place  
 Area Smoking                                   

 
 
  คณะ+กอส.+สวส. 
  คณะ+กอส. 
  คณะ+กอส. 
  คณะ+กอส.+กองกลาง+กพน. 

 
  กพน.+กอส.+คณะ 
  กอส.+คณะ 
  กพน.+กอส. 
  สวส.+คณะ 
  กอส.+คณะ 

2. ความปลอดภัย 
2.1 พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย 

 Safety Security /CCTV                             
 จราจรในพื้นที่                                               
 ระบบแสงสว่างในมหาวิทยาลัยถนน-ทางเดิน         
 ความปลอดภัยในพ้ืนทีปฏิบัติงาน/ห้องแลป/key access 

2.2 พ้ืนที่ภายนอก 
 สารเสพติด, อบายมุข                  
 จราจร                                  

 
 

 กอส.+กพน. 
 กอส.+กพน. 
 กอส. 
 คณะ+หน่วยงานบริการ 
 
  กอส.+กพน.+ชุมชน+หน่วยงานรัฐ 
 หน่วยงานรัฐ+กอส. 
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หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ 
3. สวัสดิการ 

 หอพัก                                
 ทุนการศึกษา/ระดมทุน              
 ร้านหารายได้ส าหรับ นศ.         
 ศูนย์อาหาร/คุณภาพศูนย์อาหาร 
 Co-Kitchen                             
 บริการด้านสุขภาพกาย            
 ห้องน้ าส่วนกลางที่มีคุณภาพ            

 
 หอพักนักศึกษา+กพน. 
 กพน.+คณะ+ผู้บริหาร 
 กพน.+คณะ+ผู้บริหาร 
 ส านักจัดการทรัพย์สิน 
 คณะ+กพน. 
 กพน.+คณะพยาบาลศาสตร์ 
 กอส. 

4. ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 ดูแลแนะน าการใช้ชีวิตความเป็นอยู่      
 เรื่องการเรียน-การติวทบทวน           
 การใช้ชีวิต ค่าใช้จ่าย ที่พัก                
 บริการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิต       
 Smart Student-Application     

 
  คณะ+กพน. 
  คณะ+สวท.+กพน. 
  กพน.+คณะ 
  กพน.+คณะ      
  สวท.+สวส. 

5. รูปแบบกิจกรรม 
 การมีส่วนร่วมของ นศ.   
 กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 กิจกรรมเน้นพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  
 ลานกิจกรรม,สันทนาการ,ชมรม,กีฬา,สโมสร  
 Activity Transcript  
 Start Up-หารายได้ร่วมกับศูนย์ COE 

 
 กพน.+คณะ 
 คณะ+สวส.+กพน.+UBI 

  คณะ+กพน. 
  กพน.+คณะ+กอส. 
  กพน.+คณะ+สวส. 
  คณะ+กพน.+UBI+COE คณะ  

6. เครือข่ายศิษย์เก่า 
 ระดมทุน   
 ศิษย์เก่าสัมพันธ์  
 Up Skill/Re-Skill/New Skill  
 สมาคมศิษย์เก่า 

 
 คณะ+กพน.+สมาคมศิษย์เก่า 
คณะ+กพน.+สมาคมศิษย์เก่า  
คณะ+กพน.+สมาคมศิษย์เก่า 
คณะ+กพน.+สมาคมศิษย์เก่า 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ควรมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างความสุขให้แก่นักศึกษา เช่น ลานดนตรี 
 - ขอให้แต่ละคณะได้น าข้อมูลรายละเอียดการจัด Campus Life  ให้กับนักศึกษาของคณะ 

รายงานให้ที่ประชุมรับทราบด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
       ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
นโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564  ได้แต่งตั้งรองอธิการบดี ด้านกฎหมาย กิจการพิเศษ
และกายภาพภายใน (ศูนย์ปราจีนบุรีและพ้ืนที่คลองสามวา) ซึ่ง รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ด ารงต าแหน่งอยู่นั้น  
และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 20/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากต าแหน่งและแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง 
รองอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 โดยให้ รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ พ้นต าแหน่งรองอธิการบดี  
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการและด าเนินการด้านพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอเสนอให้ รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้มีการปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการ
นักศึกษา และน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2565 ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 

 5.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนากิจการนักศึกษา 
       ตามที่ นางดวงใจ  เนตระคเวสนะ ได้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565  
จึงขอเสนอให้นางสาววารุณี มีมุ่งบุญ หัวหน้าฝุายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองพัฒนานักศึกษา เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโนบายพัฒนากิจการนักศึกษา 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้มีการปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการ
นักศึกษา และน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2565 ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 แจ้งก าหนดการการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา   
ครั้งที่ 9/2565 
   ฝุายเลขานุการฯ  ได้แจ้งก าหนดการการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2565 
ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และออนไลน์
ระบบ ZOOM 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      นางสาววารุณี  มีมุ่งบุญ          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 


